

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล)

ตามที่กรมสรรพากร ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน มีผู้เข้าชมจำนวน ๒๒๑ ราย มีผู้แสดงความคิดเห็น ๑๒ ราย ประกอบด้วย เห็นด้วย ๒ ราย ไม่เห็นด้วย ๑๐ ราย และไม่แสดงความคิดเห็น ๒๐๙ ราย

๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง

จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๒๒ วัน

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเห็น

หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น มีผู้แสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผลสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์	สรุปความคิดเห็นของประชาชน	คำชี้แจง
การปรับอัตราอากรแสตมป์	<p>ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น ๑๒ ราย</p> <p>(๑) กรณีเห็นด้วย ๒ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราอากรแสตมป์ ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัล - เป็นการปรับตามอัตราค่าเงิน <p>(๒) กรณีไม่เห็นด้วย ๑๐ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อหรือมูลค่าเงินรางวัล แต่ควรกำหนดไปเลยว่า อัตราปัจจุบันต่ำเกินไป และให้กำหนดที่ร้อยละ ๓ - ไม่ควรใช้เงินเพื่อในการปรับอัตราอากรแสตมป์ หากในอนาคตอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น คนถูกรางวัลจะต้องทำอย่างไร - อัตราอากรแสตมป์สูงเกินไป ควรอยู่ที่ร้อยละ ๑ หรือทุก ๒,๐๐๐ หรือ เศษ เสีย ๒๐ บาท - กำหนดอัตราอากรแสตมป์ที่ร้อยละ ๒ สำหรับรางวัลสลากที่ได้รับมีมูลค่าเกิน ๑ ล้านบาท 	<p>เนื่องจากอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัล ดังนั้น เพื่อให้อัตราอากรแสตมป์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์</p>

๕. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

กรมสรรพากรจะนำผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล) ต่อไป